

Tặng quà người có công dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

Ngày 15/1/2018, Chủ tịch nước ban hành Quyết định số 47/QĐ-CTN về việc tặng quà cho các đối tượng người có công với cách mạng nhân dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.



Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo huyện Vũ Thư.

400.000 đồng/người/suất (trong đó mỗi suất quà trị giá 200.000 đồng tiền mặt và 200.000 đồng bằng hiện vật). Cụ thể, đối tượng tặng quà gồm: người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, tuất lão thành cách mạng; người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và những cá nhân đã có quyết định phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng nhưng chưa hoàn tất thủ tục hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng (kể cả vợ hoặc chồng liệt sĩ đã lấy chồng hoặc vợ khác đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng); thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng (kể cả thương binh không hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng mà đang hưởng trợ cấp mất sức lao động, thương bệnh binh nặng đang ở cơ sở nuôi dưỡng ngoài tỉnh mà vợ hoặc chồng đang ở Thái Bình); người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người hoạt động kháng chiến bị dịch bắt tù đầy đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; đại diện gia đình thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng (là người được gia đình, họ tộc ủy quyền thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng); đại diện gia đình thờ cúng liệt sĩ (là người được gia đình, họ tộc ủy quyền việc thờ cúng liệt sĩ); người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

Theo đó, quà tặng của Chủ tịch nước cho đối tượng chính sách sẽ được trao bằng tiền mặt, bao gồm 2 mức. Mức quà 400.000 đồng/người tặng cho các đối tượng: người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương bệnh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng; thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng; thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Mức quà 200.000 đồng/người tặng cho các đối tượng: thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị dịch bắt tù đầy đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người có công giúp đỡ



Trao quà cho đối tượng chính sách huyện Đông Hưng.

suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị dịch bắt tù đầy đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người có công giúp đỡ

cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; đại diện thờ cúng liệt sĩ (trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân). Cùng với quà tặng của Chủ tịch nước, ngày 12/1/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 112/QĐ-UBND về việc bổ sung kinh phí quà tặng cho đối tượng chính sách, người có công với cách mạng trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Theo đó, mức quà tặng

Sức trẻ ở Chi bộ Sinh viên dài hạn

Chi bộ Sinh viên dài hạn, Trường Đại học Y Dược Thái Bình hiện có 56 đảng viên. Đây là nguồn lực cho các hoạt động, phong trào đoàn thanh niên, hội sinh viên, tạo sức hút trong sinh viên nâng cao ý thức phấn đấu, rèn luyện trong môi trường đại học.

Đồng chí Tạ Minh Hoàng, Phó Bí thư Chi bộ cho biết: Chi bộ Sinh viên dài hạn hiện có 56 đảng viên (36 đảng viên chính thức), trong đó nhiều bạn là cán bộ đoàn thanh niên, hội sinh viên, sinh viên tiêu biểu của các khoa. Chính vì vậy, việc tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đối với Chi bộ bao giờ cũng chủ động và sát thực tế, đặc biệt là trong công tác phát triển đảng. Đặc thù của Trường Đại học Y Dược Thái Bình là đào tạo dài hạn, vì vậy, khi sinh viên phấn đấu tốt, đến năm thứ 3, thứ 4, thứ 5 đã có thể được xem xét và kết nạp vào Đảng. Như vậy, điều đặt ra là các đảng viên là sinh viên phải có một môi trường sinh hoạt phù hợp với việc học tập của mình. Tổ chức đảng trong sinh viên còn

Đảng chi Đoàn Văn Anh, đảng viên Chi bộ tâm sự:

đạo, hạt nhân của mỗi sinh viên trong tập thể. Lực lượng nòng cốt trong Chi bộ hiện nay bao gồm đội ngũ cán bộ đoàn thanh niên, hội sinh viên. Đây là lực lượng rất quan trọng, luôn thể hiện tốt tính đầu tàu gương mẫu trong học tập và trong hoạt động phong trào. Ở đâu có đảng viên sinh viên là ở đó có phong trào, có gương điển hình trong học tập, công tác, nghiên cứu khoa học và là những sinh viên "5 tốt", gương sáng sinh viên để sinh viên noi theo, từ đó xác định ý chí, động cơ phấn đấu trở thành đảng viên. Năm 2017, 100% đảng viên Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 6 đảng viên thành thạo xuất sắc nhiệm vụ, Chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Với những kết quả đạt được, thời gian tới, mỗi đảng viên sẽ tiếp



Các phong trào, hoạt động tình nguyện là một trong những môi trường rèn luyện giúp sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình trưởng thành, sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

có vai trò quan trọng là giúp đỡ sinh viên giải quyết hài hòa giữa học tập và hoạt động phong trào, đồng thời tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, bổ ích cho mỗi sinh viên là đảng viên. Đặc biệt, thông qua các hoạt động này, những đảng viên trẻ sẽ là nhân tố tích cực và chủ động nhất để tuyên truyền với tuổi trẻ trong nhà trường về Đảng, về mục tiêu, lý tưởng phấn đấu, rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đồng chí Tạ Minh Hoàng cho biết thêm: Các hoạt động

Trường đại học là môi trường tốt để mỗi sinh viên phấn đấu và trưởng thành. Trở thành đảng viên ngay trong trường đại học sẽ giúp sinh viên có cơ hội rèn luyện, phấn đấu và khi ra trường có điều kiện cống hiến nhiều hơn cho xã hội... Theo Thạc sĩ Trịnh Thanh Vinh, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học Y Dược Thái Bình: Để có nhiều sinh viên phấn đấu trở thành đảng viên, Chi bộ Sinh viên dài hạn luôn sáng tạo, đổi mới hình thức tổ chức hoạt động và phát huy vai trò lãnh

tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, là đầu tàu trong việc học tập và nghiên cứu khoa học, trong các phong trào đoàn, đặc biệt là phong trào tình nguyện. Bên cạnh đó, Chi bộ tiếp tục quan tâm đến việc phát triển đảng trong sinh viên để Chi bộ thực sự là nơi những đoàn viên, sinh viên ưu tú nhất có điều kiện, cơ hội thể hiện vai trò của mình, đóng góp cho sự phát triển của nhà trường.

KUÂN PHƯƠNG

ĐỒN BIÊN PHÒNG CỬA LÂN Giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn

Thời gian qua, Đồn Biên phòng Cửa Lân đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, chủ động nắm tình hình, giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển của tỉnh.

Đơn vị đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng trên địa bàn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Năm 2017, đơn vị đã phối hợp tổ chức 6 buổi tuyên truyền pháp luật về biển, đảo cho hơn 920 người; tuyên truyền, vận động gần 3.100 gia đình và 630 học sinh, 220 chủ phương tiện tàu, thuyền, 20 chủ bãi neo, 32 chủ nhà hàng ký cam kết thực hiện Pháp lệnh số 16, Nghị định số 36 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Qua tuyên truyền đã vận động 3 lượt/3 công dân các xã Đông Hoàng, Đông Minh và Nam Hưng (Tiền Hải) tự giác giao nộp 59 viên đạn K51, 21

viên đạn K56, 10 quả pháo trướng, 4 bánh pháo do Trung Quốc sản xuất, 2,4kg pháo tự cuộn, 2m dây ngòi, 1 quả mìn, 1 kiếm tự chế và 10g thuốc pháo... Ngoài ra, đơn vị còn tổ chức cho 45 chủ phương tiện dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Năm 2017, đơn vị đã phối hợp tổ chức 6 buổi tuyên truyền pháp luật về biển, đảo cho hơn 920 người; tuyên truyền, vận động gần 3.100 gia đình và 630 học sinh, 220 chủ phương tiện tàu, thuyền, 20 chủ bãi neo, 32 chủ nhà hàng ký cam kết thực hiện Pháp lệnh số 16, Nghị định số 36 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Qua tuyên truyền đã vận động 3 lượt/3 công dân các xã Đông Hoàng, Đông Minh và Nam Hưng (Tiền Hải) tự giác giao nộp 59 viên đạn K51, 21

phòng ngừa hiệu quả. Trong năm, đơn vị đã tổ chức tuần tra, kiểm soát trên bờ được 152 lượt/541km/436 lượt tuần tra, kiểm soát; tổ chức tuần tra trên biển 5 lượt/32 hải lý/20 lượt cán bộ, chiến sĩ; đăng ký, kiểm chứng được 796 phương tiện/3.935 lượt lao động. Qua tuần tra, kiểm soát, mặt phục đã phát hiện 8 vụ/8 đối tượng vi phạm các quy định về khai thác thủy hải sản, xử phạt hành chính trên 23 triệu đồng. Ngoài ra, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ 3 vụ/5 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,3118g heroin, 8,5310g ma túy đá; hoàn chỉnh hồ sơ, khởi tố vụ án hình sự, bàn giao cho Công an huyện Tiền Hải xử lý theo quy định. Trong quá trình tuần tra trên biển, đơn vị đã tổ chức xua đuổi 4 lượt/6 phương tiện nước ngoài xâm phạm chủ quyền vùng biển do Đồn phụ trách.

Không chỉ làm tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên khu vực biên giới biển huyện Tiền Hải, Đồn Biên phòng Cửa Lân còn làm tốt công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển. Trong năm, đơn vị đã tổ chức lực lượng, phương tiện cứu nạn thành công 6 vụ/6 phương tiện/15 thuyền viên bị nạn trên biển. Mới đây, hồi 11 giờ ngày 21/1/2018, sau khi nhận được tin báo của ngư dân có một tàu vỏ sắt đang bị trôi dạt trên biển, cách cảng cá Cửa Lân, xã Nam Thịnh (Tiền Hải) khoảng 7 hải lý về hướng Đông Nam, Đồn đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện ra ứng cứu. Đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã lai dắt tàu bị nạn cùng 2 thuyền viên vào cảng cá Cửa Lân neo đậu an toàn. Trong năm, Đồn Biên phòng Cửa Lân đã chỉ đạo các tổ, đội, trạm cơ sở tăng cường bám nắm

địa bàn, đẩy mạnh công tác vận động quần chúng; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Cán bộ, chiến sĩ địa bàn tích cực, chủ động tham mưu và phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền cơ sở xây dựng và duy trì hoạt động nền nếp, hiệu quả các tổ tự quản an ninh trật tự, tổ hòa giải và thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Đồn với các xã biên giới, góp phần xây dựng và củng cố thể trận biên phòng

toàn dân vững mạnh, là cơ sở quan trọng giữ vững chủ quyền an ninh biên giới vùng biển của tỉnh. Năm 2017, đơn vị đã phối hợp tổ chức gặp mặt, trao quà cho 9 học sinh nghèo, vượt khó trên địa bàn với tổng số tiền 36 triệu đồng. Ông Bùi Kiên Quyết, Chủ tịch UBND xã Nam Thịnh (Tiền Hải) chia sẻ: Đồn Biên phòng Cửa Lân thường xuyên bố trí lực lượng bám sát địa bàn để phối hợp xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra, nhờ đó đã góp phần bảo đảm

an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Ngoài ra, Đồn còn trực tiếp vận động các cơ quan, doanh nghiệp, doanh nhân thăm hỏi, tặng quà người nghèo, đối tượng chính sách trên địa bàn xã; đồng thời, tham mưu, phối hợp xây dựng lực lượng dân quân biên phòng như tích cực tham gia, phối hợp thực hiện nhiều chương trình, dự án giúp nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở địa phương...

TẮT ĐẠT



Cán bộ quân y Đồn Biên phòng Cửa Lân khám bệnh cho người dân.